



พิธีลงนาม และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ของบุคลากรโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 4 มกราคม 2567

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังสมบูรณ์



ประกาศเจตนารมณ์

- ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน





ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

“โรงพยาบาลวังสมบูรณ ร่วมต้านทุจริต”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล นายแพทย์เชี่ยวชาญรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะยึดมั่นในสถาบันหลักของ ประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนที่มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมา อาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้าตัดสินใจ และยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบ ธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อ สัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชผู้ทรงธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ เพียรอัน บริสุทธ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป





ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต

ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล นายแพทย์เชี่ยวชาญรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า ส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วย
บริการ ตลอดจนผู้ส่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดหา รวมถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา จะต้องทราบและถือปฏิบัติในเรื่องการรับประโยชน์
อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาคร และบริการใด ๆ การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์
มิใช่ยาจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การยกย่องเชิดชู
เกียรติ การลงโทษ และระบบตรวจสอบ ตามประกาศโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย
ความเที่ยงตรง โปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด





ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ มี เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่องละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่ เป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว โรงพยาบาลวังสมบูรณ์จะดำเนินการ ดังนี้

๑.บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒.สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓.สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิดการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

๔.สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

